



วันที่ : 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

หัวข้อข่าว : กรมทรัพยากรธรณีแจงหินโปร่งแสง เป็นแร่ไม่มีราคา

อ้างอิง : <https://www.facebook.com/NewsWorkpoint/videos/611935226245404/>



### กรมทรัพยากรธรณีแจงหินโปร่งแสง เป็นแร่ไม่มีราคา



ข่าวเวิร์คพอยท์ 23

20 พฤศจิกายน เวลา 19:50 น.

กรมทรัพยากรธรณีแจงหินโปร่งแสง เป็นแร่ไม่มีราคา

(20 พ.ย.63) จากกรณีที่ นางจิระประไพ กองสงคราม อายุ 52 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ต.กันจ อ.เมืองสามพิน จ.เพชรบูรณ์ พบก้อนหินประหลาดลักษณะโปร่งแสง ขณะที่ได้จ้างรถแบ็คโฮมาขุดสระ ซึ่งหินมีลักษณะโปร่งแสง มีหลายรูปร่างหลายขนาด บางก้อนคล้ายผลึก บางก้อนมีขนาดใหญ่มาก ลักษณะคล้ายๆ กับก้อนสารส้ม พื้นผิวมีความมันวาว สะท้อนแสง ระยิบระยับ สวยงาม

ต่อมาได้มีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงพอทราบข่าวต่างพาเดินทางมาขุดหินประหลาดดังกล่าวไม่ขาดสาย ทั้งพากันคุ้ยตามกองดินบริเวณรอบๆ สระน้ำที่ขุดพบหินประหลาด พบว่ามีหินก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ เป็นจำนวนมาก

ล่าสุด ดร.วิศิษฐ์ โยษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบของกรมทรัพยากรธรณี ได้ชี้แจงว่า หินประหลาดโปร่งแสง หินดังกล่าวที่แท้จริงแล้ว คือ แร่ควอตซ์ ที่มีซิลิกา เป็นองค์ประกอบหลัก โดยธรรมชาติจะมีสีขาวโปร่งแสงและใสเหมือนกระจก หากเป็นผลึกจะเรียกว่า หินเขี้ยวหนุแมน ในธรรมชาติแร่ควอตซ์มีหลายสี คุณสมบัติมีความคงทนต่อการถูกทำลายสูง มีความแข็งเท่ากับ 7 ในธรรมชาติเมื่อแร่ควอตซ์ ผุพังถูกกัดเซาะทำลาย จะแตกกลายเป็นเม็ดกรวด หวาย ปะปนอยู่ในดินทั่วไป

ส่วนประโยชน์ของแร่ควอตซ์ นำมาหลอมในอุตสาหกรรมแก้ว กระจก ขวดน้ำ สำหรับควอตซ์ที่บริสุทธิ์ นำมาใช้ทำเส้นใยไฟเบอร์ออปติก และไมโครชิพสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือนำมาผลิตได้ธาตุซิลิคอน ซึ่งนำธาตุโลหะซิลิคอนมาผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

สำหรับประเด็นที่ว่า มีแสงพุ่งขึ้นมาตอนที่รถแบ็คโฮกำลังขุดดิน น่าจะเกิดจากตัวถังของรถแบ็คโฮที่เป็นเหล็กกระทบกับหิน ที่เป็นควอตซ์ที่แข็งกว่าทำให้เกิดประกายไฟแล็บ ลักษณะเดียวกับเวลาที่มีโลหะขูดกับถนนนั่นเอง

สรุปว่าหินประหลาดโปร่งแสง ก็เป็นแร่ควอตซ์ชนิดหนึ่ง แลมนี่ถ้าขุดไปก็อาจจะเจออีก ถ้าเอาไปขายก็ไม่น่าจะมีราคา นอกจากนี้ ชาวบ้านจะเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน มาเจียรในเป็นหัวแหวน ก็ต้องมีเครื่องมือมีการลงทุน รวมทั้งไม่ใช่ัญมณีที่คนนิยมใช้ทั่วไป

ข่าวเวิร์คพอยท์ 23